



Nature's Beauty

Bee Venom

ครีมรักษาผิว บี เวนอม



มีส่วนผสมของ บี เวนอม และ อีซีไลแอนซ์ จากนิวซีแลนด์ที่ร่วมกันส่งผลที่เป็นแบบโบทอกซ์ที่มีความปลอดภัยและเป็นธรรมชาติ โดยการเพิ่ม น้ำผึ้ง มานูก้า และ น้ำมันแบบอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลทางธรรมชาติเพิ่มเติม

Paraben Free

1 ครีมพอกหน้า บี เวนอม

รหัสผลิตภัณฑ์: BK01 ขนาด: 55g

ครีมพอกหน้าต้านริ้วรอยแห่งวัยแบบธรรมชาติช่วยให้ผิวมีความกระชับและเปล่งปลั่ง มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและส่งผลต่อการทำให้ผิวดึงตึงและการลดรอยย่น

หลังจากใช้สักครู่สั้นๆ ท่านจะรู้สึกได้ว่าผิวมีความกระชับ และความรู้สึกนี้จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าการใช้ครีมพอกหน้านี้ได้ผลดีขึ้นทุกครั้ง

ครีมพอกหน้า บี เวนอม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการความงาม มีรายงานระบุไว้ว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในบรรดาสมาชิกราชวงศ์และดาราจำนวนมาก

* อาจรู้สึกเจ็บเหมือนโดนหนามแทงเมื่อมีการใช้

วิธีใช้: ใช้โฟมพอกหน้าในปริมาณพอดีกับใบหน้าและคอหลังจากการชำระล้าง หลังจาก 15 นาทีให้ล้างออกหรือทิ้งไว้ทั้งคืนเพื่อให้ได้ผลอย่างเต็มที่



2 บี เวนอม อาย เซรั่ม

รหัสผลิตภัณฑ์: BK02 ขนาด: 20ml

เซรั่มธรรมชาติต้านริ้วรอยรอบดวงตาสำหรับผิวแห้งที่บอบบางรอบดวงตาเพื่อช่วยกระชับผิวและลดรอยเล็กๆ ไม่ให้สามารถมองเห็นได้

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้เองต่างหาก หรือใช้ร่วมได้อย่างดีกับ ครีมพอกหน้า เนเจอร์ส บิวตี้ บี เวนอม

* ไร้พาราเบนและกลีลิน

วิธีใช้: หลังจากทำความสะอาด ใช้ปลายนิ้วมือทาเซรั่มบริเวณชั้นรอบดวงตา



ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หากท่านแพ้จากผึ้งต่อยหรือจากผลิตภัณฑ์จากผึ้งให้ทดสอบผลิตภัณฑ์รักษาผิวทุกชนิดในบริเวณเล็กๆ ก่อนใช้เสมอ

ส่วนประกอบที่สำคัญอื่น ได้แก่

บี เวนอม : ใช้เป็นทางเลือกทางธรรมชาติทดแทนโบทอกซ์ จึงเป็นการกระตุ้นที่ปลอดภัยเพื่อการผลิตคอลลาเจนและเอลาสตินที่เป็นเคมีธรรมชาติ โดยการทำให้ร่างกายรู้สึกว่าคุณรู้สึกตึงต๋อยเบาๆ ช่วยลดรอยย่นขนาดเล็ก ช่วยทำให้ริ้วรอยแห่งวัยลดน้อยและชะลอเวลาลง ทำให้ผิวกระชับ ดูอ่อนวัยมากขึ้น

บี เวนอม มีการใช้รักษาทางการแพทย์มายาวนานเพราะมีส่วนผสมของ เมลิตติน ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบ ได้มาโดยการใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำไปกระตุ้นรังผึ้งโดยไม่เป็นอันตรายต่อตัวผึ้ง

+ **อีซีไลแอนซ์** (ต้านริ้วรอยแห่งวัย) :

อีซีไลแอนซ์เป็นส่วนประกอบที่กระชับผิวแบบธรรมชาติโดยการหดและขยายผิว ก่อให้เกิดการลดความรู้สึกของรอยย่นทันที.

+ **น้ำผึ้ง มานูก้า** (ซ่อมแซมและปกป้อง) :

เป็นสูตรที่มีส่วนผสมจากคุณสมบัติต้านแบคทีเรียชนิดพิเศษของน้ำผึ้ง มานูก้า เพื่อการรักษา ซ่อมแซม และให้การป้องกัน แก่ผิว

+ **ออร์แกนิก อาโวคาโด ออย ที่ได้รับการรับรองแล้ว** (ต้านอนุมูลอิสระ) :

น้ำมัน อาโวคาโด ออย เป็นที่ทราบกันดีว่ามีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ และอุดมด้วย โอมก้า 3 วิตามิน และโปรตีน นอกจากนี้คุณสมบัติเหล่านั้น น้ำมัน อาโวคาโด มีความสามารถในการสร้างความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยทำให้เนื้อเยื่อของผิวนุ่มนวลและปรับตัวได้ง่าย

+ **ออร์แกนิก ฮีฟเวนิ้ง ฟริมโรส ออย ที่ได้รับการรับรองแล้ว** (ฟื้นฟูเซลล์

ผิวแห้ง) : น้ำมัน ฮีฟเวนิ้ง ฟริมโรส ออย สร้างการขัดขวางของผิวเพื่อช่วยปรับให้การสูญเสียน้ำของผิวให้เป็นปกติ ทำให้ผิวเรียบเนียน และลดรอยย่นเล็กๆ ในผิวทั้งที่มีสุขภาพดี และผิวที่หยาบแห้ง

